



สรุปข้อมูลทางการเงิน

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)		
	2566	2565	2564
รายได้รวม	5,988.2	5,319.7	4,215.4
รายได้จากการขายและบริการ	5,931.4	5,221.6	3,835.4
ต้นทุนรวม	3,632.7	3,179.7	2,176.1
กำไรขั้นต้น	2,298.7	2,041.9	1,659.3
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(126.5)	182.3	515.4
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(132.6)	166.4	497.1
เงินปันผล	-	-	-
สินทรัพย์รวม	6,264.3	6,170.8	5,058.8
หนี้สินรวม	4,741.0	4,532.7	3,576.5
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	117.3	107.1	116.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,406.0	1,531.0	1,365.5
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	819.9	819.9	819.9
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)	(0.16)	0.20	0.61
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.71	1.87	1.67
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	-2.21%	3.13%	11.79%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-9.03%	11.49%	45.32%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	-2.13%	2.96%	10.69%

ปี 2564 : อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 43 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 81 ล้านบาทตามลำดับ ดังนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565 จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานผลประจำปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

ปี 2565 : อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 136 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 211 ล้านบาทตามลำดับ ดังนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2566 จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานผลประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

ปี 2566 : พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 362 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 555 ล้านบาทตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 พิจารณางดอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ กลุ่มบริษัทมีรายได้หลายประเภทและหลายช่องทาง ซึ่งมีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นจำนวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และการให้ส่วนลดต่าง ๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการสุ่มเอกสารมาสอบทาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่จำเป็นต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กช. / ๖๖๒ .

กฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	672,857,234	764,161,505	141,489,996	255,226,195
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,091,620,587	1,088,605,782	176,832,032	670,987,241
สินค้าคงเหลือ	9	223,501,775	290,536,134	3,177,404	115,815,116
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		49,807,358	34,771,278	3,788,492	13,312,472
เงินทดรองจ่าย		19,763,577	43,481,549	1,040,322	34,664,837
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	266,133,600	509,490,000	266,133,600	509,490,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	215,898,275	121,059,729	44,529,825	57,587,007
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,539,582,406	2,852,105,977	636,991,671	1,657,082,868
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	5,781,256	5,835,949	5,531,306	5,585,999
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,080,661,324	305,174,782
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	968,049,254	947,411,129	1,205,097,560	1,281,610,010
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	146,880,076	146,386,520	194,341,357	194,341,357
เงินให้ผู้ขี้มแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	16	147,469,295	142,818,633	9,661,789	78,694,951
สินทรัพย์สิทธิการใช้	24	702,379,621	632,692,669	142,519,974	481,352,166
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	1,062,118,415	697,279,995	34,375,651	692,565,359
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	18	307,072,953	364,817,223	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	174,992,874	191,210,748	156,084,997	176,552,677
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	209,967,189	190,206,784	113,089,766	107,286,808
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,724,710,933	3,318,659,650	2,941,363,724	3,323,164,109
รวมสินทรัพย์		6,264,293,339	6,170,765,627	3,578,355,395	4,980,246,977

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	20	673,000,000	480,000,000	-	470,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	1,709,789,256	1,546,667,848	202,299,652	842,107,850
รายได้รับล่วงหน้า		263,642,789	441,679,475	2,992,570	274,795,287
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	279,300,000	280,800,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	23	133,301,282	155,000,000	133,301,282	155,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	24	63,735,644	53,223,717	13,951,241	34,013,643
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		36,065,699	4,009,091	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	89,208,846	131,680,650	16,484,479	86,737,604
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,968,743,516	2,812,260,781	648,329,224	2,143,454,384
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	23	857,853,261	711,677,174	857,853,261	711,677,174
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	24	681,484,624	597,500,713	137,746,001	461,745,027
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	185,620,466	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30	101,857	101,857	101,857	101,857
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25	189,801,459	174,367,678	39,511,808	130,214,809
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		43,084,416	51,124,416	194,416	194,416
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,772,325,617	1,720,392,304	1,035,407,343	1,303,933,283
รวมหนี้สิน		4,741,069,133	4,532,653,085	1,683,736,567	3,447,387,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	492,987,095	492,987,095	492,987,095	492,987,095
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	13 8,669,584	-	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26 27,074,587	8,984,523	27,074,587	8,984,523
ยังไม่ได้จัดสรร	100,897,040	251,554,164	554,756,862	211,045,648
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(43,609,637)	(42,454,293)	(149,445)	(107,685)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,405,968,398	1,531,021,218	1,894,618,828	1,532,859,310
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	117,255,808	107,091,324	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,523,224,206	1,638,112,542	1,894,618,828	1,532,859,310
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,264,293,339	6,170,765,627	3,578,355,395	4,980,246,977

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
รายได้จากการขายสินค้า	27	1,577,234,343	1,556,519,581	6,013,966	-
รายได้จากการให้บริการ	27	2,612,830,688	2,178,672,133	133,990,003	92,577,789
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์	27	1,741,321,414	1,486,365,653	9,774,540	21,883,012
กำไรจากการโอนธุรกิจ	32	-	-	521,086,146	-
รายได้เงินปันผล	10, 13, 14	8,393,200	9,592,900	273,841,915	154,969,202
รายได้อื่น		48,468,831	88,578,068	3,680,914	5,575,537
รวมรายได้		5,988,248,476	5,319,728,335	948,387,484	275,005,540
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		3,632,663,909	3,179,735,717	151,542,915	152,396,248
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและการบริการ		499,804,872	523,667,670	294,518	523,400
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,653,027,533	1,392,534,792	534,039,667	319,225,894
โอนกลับขาดทุนจากการรับรู้ภาวะตามสัญญาที่ประกันเงินกู้ยืม		-	-	-	(400,000,000)
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
จากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)	6	-	-	(51,029,875)	308,505,946
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10	243,358,893	119,883,562	243,358,893	119,883,562
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	19,514,937	7,813,950
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	14	-	7,275,294	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		6,028,855,207	5,223,097,035	897,721,055	508,349,000
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		(40,606,731)	96,631,300	50,666,429	(233,343,460)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	14	120,599,594	184,706,540	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	2,143,556	(9,611,500)	-	-
รายได้ทางการเงิน		2,607,914	1,856,641	19,439,623	2,191,180
ต้นทุนทางการเงิน	28	(121,176,464)	(73,602,135)	(71,596,118)	(27,820,035)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(36,432,131)	199,980,846	(1,490,066)	(258,972,315)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	30	(90,083,483)	(17,666,693)	55,202,035	90,813,441
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(126,515,614)	182,314,153	53,711,969	(168,158,874)
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	32	-	-	308,089,309	304,541,656
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(126,515,614)	182,314,153	361,801,278	136,382,782
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(132,567,060)	166,410,544	53,711,969	(168,158,874)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	-	308,089,309	304,541,656
		(132,567,060)	166,410,544	361,801,278	136,382,782
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		6,051,446	15,903,609	-	-
		(126,515,614)	182,314,153	-	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(0.16)	0.20	0.07	(0.20)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	-	0.37	0.37
		(0.16)	0.20	0.44	0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(126,515,614)	182,314,153	53,711,969	(168,158,874)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	309,598	(817,861)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	309,598	(817,861)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(41,760)	(32,000)	(41,760)	(32,000)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(41,760)	(32,000)	(41,760)	(32,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	267,838	(849,861)	(41,760)	(32,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(126,247,776)	181,464,292	53,670,209	(168,190,874)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	308,089,309	304,541,656
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(126,247,776)	181,464,292	361,759,518	136,350,782
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(132,299,222)	165,560,683	53,670,209	(168,190,874)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	308,089,309	304,541,656
	(132,299,222)	165,560,683	361,759,518	136,350,782
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,051,446	15,903,609		
	(126,247,776)	181,464,292		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม												
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น				
						ผลต่างระหว่างมูลค่าเงินลงทุน		ผลต่างระหว่างมูลค่าความบัญชี		ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ผลต่างจากงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อย	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร								
			สำรองตามกฎหมาย									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	819,949,729	492,987,095	-	2,165,384	91,962,759	1,418,065	(75,685)	(42,946,812)	(41,604,432)	1,365,460,535	116,909,840	1,482,370,375
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	166,410,544	-	-	-	-	166,410,544	15,903,609	182,314,153
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(817,861)	(32,000)	-	(849,861)	(849,861)	-	(849,861)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	166,410,544	(817,861)	(32,000)	-	(849,861)	165,560,683	15,903,609	181,464,292
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,722,125)	(25,722,125)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	6,819,139	(6,819,139)	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	819,949,729	492,987,095	-	8,984,523	251,554,164	600,204	(107,685)	(42,946,812)	(42,454,293)	1,531,021,218	107,091,324	1,638,112,542
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	819,949,729	492,987,095	-	8,984,523	251,554,164	600,204	(107,685)	(42,946,812)	(42,454,293)	1,531,021,218	107,091,324	1,638,112,542
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	(132,567,060)	-	-	-	-	(132,567,060)	6,051,446	(126,515,614)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	309,598	(41,760)	-	267,838	267,838	-	267,838
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(132,567,060)	309,598	(41,760)	-	267,838	(132,299,222)	6,051,446	(126,247,776)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(1,423,182)	(1,423,182)	(1,423,182)	4,113,038	2,689,856
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	18,090,064	(18,090,064)	-	-	-	-	-	-	-
การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 13)	-	-	8,669,584	-	-	-	-	-	-	8,669,584	-	8,669,584
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	819,949,729	492,987,095	8,669,584	27,074,587	100,897,040	909,802	(149,445)	(44,369,994)	(43,609,637)	1,405,968,398	117,255,808	1,523,224,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินกว่า มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน	รวม	
					ขาดทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนใน ตราสารทุน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	819,949,729	492,987,095	2,165,384	81,482,005	(75,685)	(75,685)	1,396,508,528
กำไรสำหรับปี	-	-	-	136,382,782	-	-	136,382,782
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(32,000)	(32,000)	(32,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	136,382,782	(32,000)	(32,000)	136,350,782
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)	-	-	6,819,139	(6,819,139)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	819,949,729	492,987,095	8,984,523	211,045,648	(107,685)	(107,685)	1,532,859,310
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	819,949,729	492,987,095	8,984,523	211,045,648	(107,685)	(107,685)	1,532,859,310
กำไรสำหรับปี	-	-	-	361,801,278	-	-	361,801,278
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(41,760)	(41,760)	(41,760)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	361,801,278	(41,760)	(41,760)	361,759,518
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)	-	-	18,090,064	(18,090,064)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	819,949,729	492,987,095	27,074,587	554,756,862	(149,445)	(149,445)	1,894,618,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(36,432,131)	199,980,846	(1,490,066)	(258,972,315)
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 32)	-	-	383,797,538	382,030,561
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	407,074,948	339,074,665	117,233,045	153,828,586
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18,050,957)	(12,585,280)	(5,866,773)	(1,001,155)
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	7,665,876	(5,497,841)	2,552,020	(2,731,897)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(20,888,479)	3,714,060	(118,031,307)	6,366,970
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)	(14,838,674)	4,680,177	(35,941,947)	4,580,449
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	243,358,893	119,883,562	243,358,893	119,883,562
กำไรจากการโอนธุรกิจ	-	-	(521,086,146)	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	19,514,937	7,813,950
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	462,955	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	7,275,294	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม				
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)	-	-	(51,029,875)	312,238,998
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(13,514,499)	(4,191,291)	(6,714,349)	(4,189,383)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,924,918	9,101	1,474,413	-
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า	(2,715,230)	85,980	(225,713)	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(825,566)	(7,576,047)	-	(6,452,497)
โอนกลับรายการรับรู้ภาวะจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม	-	-	-	(400,000,000)
เงินปันผลรับ	(8,393,200)	(9,592,900)	(285,840,955)	(170,468,222)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(120,599,594)	(184,706,540)	-	-
การตัดบัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายการบัญชีกับการร่วมค้า	-	18,336,997	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,143,556)	9,611,500	-	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,669,584	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25,570,983	22,629,702	12,150,858	15,450,182
รายได้ทางการเงิน	(2,607,914)	(1,856,641)	(19,502,106)	(2,228,623)
ต้นทุนทางการเงิน	121,176,464	73,602,135	96,136,472	50,419,582
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	596,431,866	573,340,434	(169,511,061)	206,568,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,370,276	(269,562,184)	18,593,078	(201,219,360)
สินค้าคงเหลือ	87,922,838	(72,835,194)	147,770,631	5,836,662
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(15,036,080)	9,852,861	148,109	(2,310,959)
เงินทดรองจ่าย	23,717,972	(28,026,575)	30,301,994	(23,189,341)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(30,075,041)	32,744,122	37,618,180	20,996,961
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(598,860,437)	(459,956,330)	(319,938,907)	(376,599,356)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(73,723,885)	(37,245,749)	(44,538,528)	(20,487,012)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	173,425,322	285,074,860	(2,253,074)	241,983,558
รายได้รับล่วงหน้า	(178,036,686)	221,837,767	55,935,103	163,193,971
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,116,198)	42,774,527	(158,117,655)	35,507,051
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(23,334,207)	(15,826,762)	(21,417,467)	(15,826,762)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,040,000)	(8,357,757)	-	(317,758)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(65,354,260)	273,814,020	(425,409,597)	34,136,403
จ่ายดอกเบี้ย	(116,659,532)	(73,602,675)	(95,850,679)	(50,297,494)
จ่ายภาษีเงินได้	(106,578,755)	(91,982,079)	(43,478,990)	(50,419,058)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	53,963,481	45,106,887	26,197,512	20,588,741
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(234,629,066)	153,336,153	(538,541,754)	(45,991,408)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้ออุปกรณ์	(54,303,972)	(61,975,176)	(26,591,250)	(51,048,948)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	51,029,875	(312,238,998)
เงินสดรับสุทธิจากการโอนธุรกิจ	-	-	420,000,000	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	(799,999,980)	-
เงินสดรับจากการลงทุนคืนทุน และการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	-	346,000,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	6,948,780	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า	(25,487,250)	(39,035,110)	(25,487,250)	(39,035,110)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	5,000,000	-	-
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	8,393,200	9,592,900	8,393,200	9,592,900
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	127,098,719	119,051,447	302,247,416	161,649,863
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้	16,240,911	4,753,707	6,757,717	4,533,767
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	22,425,084	-
ดอกเบี้ยรับ	2,624,603	1,829,603	17,322,255	1,944,083
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	74,566,211	46,166,151	(23,902,933)	121,397,557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	193,000,000	(320,000,000)	68,000,000	(330,000,000)
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(185,620,466)	185,620,466	294,500,000	(249,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	680,000,000	897,750,000	680,000,000	897,750,000
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม	(4,000,000)	-	(4,000,000)	-
จ่ายค่าธรรมเนียมได้ก่อนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด	(3,800,000)	-	(3,800,000)	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(556,698,719)	(656,250,000)	(556,698,719)	(256,250,000)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(57,121,685)	(79,174,442)	(29,292,793)	(57,424,802)
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย	2,692,000	-	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(2,144)	(25,722,125)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	68,448,986	2,223,899	448,708,488	5,075,198
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	309,598	(817,861)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(91,304,271)	200,908,342	(113,736,199)	80,481,347
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	764,161,505	563,253,163	255,226,195	174,744,848
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	672,857,234	764,161,505	141,489,996	255,226,195
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	166,584,394	11,905,422	16,463,250	11,905,422
ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน	6,835,314	2,316,567	-	2,316,567
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน	-	677,781	-	677,781
ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการหักกลบลบหนี้	-	-	296,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้